



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๕๑

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอสมินิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง การเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค.กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก เห็นชอบให้ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จนถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น โดย ๕ จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ จ.สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ จ.ตราด จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิสังเกตอาการ ตรวจแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" และนำขอความร่วมมือใช้งาน และขอทราบเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง รวมทั้งแสดงเอกสารรับรอง ส่วน ๗๒ จังหวัด จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ต้องแสดงเอกสารรับรอง ในภาพรวมจะขอความร่วมมืองด หรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด จนถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

- การขอเอกสารรับรองความจำเป็น เพื่อเดินทางเข้า-ออก ๕ จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (๑) บุคคลทั่วไป ขอเอกสารรับรองได้ที่ฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง (๒) ข้าราชการ ขอเอกสารรับรองได้ที่หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของตน (๓) สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องมีการขนส่งเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ให้เจ้าของสถานประกอบการหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรองได้ (๔) บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่ามี ความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดเป็นประจำ สามารถออกเอกสารรับรองเป็นห้วงเวลาติดต่อกันได้ (๕) บุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น แต่จะเดินทางเข้าพื้นที่ ๕ จังหวัดดังกล่าว ต้องขอเอกสารรับรองจากภูมิลำเนาหรือต้นสังกัด เพื่อใช้แสดงในการเข้าและออก ไปและกลับด้วยแบบฟอร์มการขออนุญาต สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moi-covid.com

- การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ตั้งแต่วันที่ ๓-๙ ม.ค.๖๔ พบมีการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นจาก ๕.๓๔ ล้านครั้ง เป็น ๕.๙๖ ล้านครั้ง และมีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก ๒.๖ ล้านคน เป็น ๒.๘ ล้านคน ทั้งนี้ ได้มีการ ส่งแจ้งเตือนแอปฯ "หมอชนะ" ไปให้ผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่พบในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม ๓๙๔ ราย เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน ขอให้สังเกตอาการที่บ้าน หรือทำงานที่บ้าน แต่หากมีอาการให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาเชื้อ โดยนำข้อความแจ้งเตือนที่ได้รับไปแสดง ซึ่งจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการ เมื่อสังเกตอาการครบ ๑๔ วันแล้ว ถือว่าปกติ

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะนำนวัตกรรมการตรวจนับจำนวนผู้ที่ใส่และไม่ใส่หน้ากากอนามัย โดยกล้องจะจับภาพ AI มาใช้ตรวจนับแต่ละพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จากนั้น จะประมวลผลพื้นที่ หรือจังหวัดใดให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยร้อยละเท่าใดและรายงานผล เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยง

๑.๒ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดถึง ผวจ.ทุกจังหวัด โดยระบุ ศบค.มท.ได้รับข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพิ่มเติม จึงเน้นย้ำให้ ผวจ.นำข้อสั่งการเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ (๑) มาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ ผวจ.ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางมาตรการเข้มงวดทั้งในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ การปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองและการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อสำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชน...

ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้านชุมชน แต่เดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง หากพบมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รู้เห็นเป็นใจกับการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้รายงาน ศบค.มท. ทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป (๒) มาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน ให้ ผวจ.ในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัด ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่และให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ทหาราว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุม ดำเนินคดี (๓) มาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้ ผวจ.กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติตามหนังสือ มท. ในการงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไฟผ่องไทย อย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำชับนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน มิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา หรือการแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมิให้มีการจัดซ้อมชนไก่ หรือกิจกรรมในลักษณะทำนองเดียวกัน หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ระดับที่เกี่ยวข้อง (๔) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ให้จังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบริหารจัดการ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่และชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านในพื้นที่ (๕) การประชาสัมพันธ์แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ให้จังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" และขอความร่วมมือสถานศึกษา หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่มอบหมายบุคลากรในสังกัดให้ความช่วยเหลือแนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" แก่ประชาชน (๖) ให้ทุกจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่กำหนดให้ ศบค.มท. ทราบทุกวันภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. และกรณีพบมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือจับกุมดำเนินคดีให้รายงาน ศบค.มท. ทราบทันที

๑.๓ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุการระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่รุนแรงกว่าและต่างจากรอบแรกด้วยหลายปัจจัย ความรุนแรงของโรคจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ปอดทำงานไม่เต็มที่ เมื่อไวรัสเข้าสู่โคมะเร็งทางเดินหายใจ อาจทำลายปอดร้อยละ ๑๐-๒๐ จนปอดไม่ฟื้นกลับมา ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอด ผู้ที่มีน้ำหนักมาก มีไขมันใต้ผิวหนัง หรือใต้ช่องท้องมาก รวมถึงผู้ป่วยเบาหวาน

- จากรายงานวิจัยพบว่า เมื่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เข้าไปในร่างกาย ภูมิคุ้มกันจะทำงานเต็มที่สัปดาห์ที่ ๒ หรือวันที่ ๘ หลังรับเชื้อ เพื่อยับยั้งหรือช่วยไม่ให้เกิดโรค หากภูมิคุ้มกันปกติ ๒ - ๓ สัปดาห์แรก จะทำงานเต็มที่จากนั้นจะค่อย ๆ ลดลง จึงทำให้พบมีกลุ่มคนที่ได้รับเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการและหายได้เอง แต่หากภูมิคุ้มกันไม่ปกติเนื่องจากมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยารักษาที่ไปกดภูมิคุ้มกัน เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด คนกลุ่มนี้เมื่อได้รับเชื้อโควิด-๑๙ จะมีอาการรุนแรง ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ไม่เพียงปอดถูกทำลาย แต่มีจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิต เนื่องจากไตวาย เลือดไม่ไปเลี้ยงแขนขา ความรุนแรงของเชื้อจึงกระทบกับอวัยวะอื่นด้วย ดังนั้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงมีความเสี่ยงมากขึ้น

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขณะนี้โดยภาพรวมคงตัว คาดการณ์ในอีก ๒ สัปดาห์ ผู้ติดเชื้อจะลดลง โดยในช่วงปลายเดือน ม.ค.๖๔ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ ๒ หลัก และในเดือน ก.พ. จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะอยู่ที่ ๒ หลักเช่นกัน แต่จะไม่สูงขึ้น และกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง

ในสัปดาห์นี้...

- ในสัปดาห์นี้จะมีการพิจารณาเรื่องสถานการณ์การติดเชื้อที่ตีขึ้นตามลำดับ ซึ่งอาจมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อให้กระทบประชาชนและเศรษฐกิจน้อยที่สุด เมื่อมีการผ่อนปรนแล้ว ทุกฝ่ายต้องมีวินัยป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อในวงกว้างขึ้นมาอีก หากทุกฝ่ายร่วมมือกันและทำได้ดี เชื่อว่าในช่วงปลายเดือน ก.พ. ประเทศไทยจะผ่านการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ร่วมกันได้

๒.๒ นพ.วีรภูมิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามจะใช้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ แยกการดูแลจากโรงพยาบาลหลัก ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ชุมชน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามต้องเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในระบบต่าง ๆ ทั้งระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ เน้นความปลอดภัยและห่างชุมชน และต้องทำความเข้าใจกับชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังมีจำเป็นต้องจัดหาโรงพยาบาลสนามเพิ่มเพื่อรองรับผู้ป่วย จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายและความเข้าใจของชุมชน

๒.๓ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ถึงขณะนี้ยังไม่มีการพบไคร่ระบาดได้ว่าเป็นเป็นช่วงที่การแพร่ระบาดลดลง อาจใช้คำว่าทรงตัว และยังคงพิจารณาสถานการณ์เป็นรายวัน จึงขอเน้นย้ำยังต้องใช้ทุกมาตรการทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และใช้งานแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ หรือโหม้ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจมากในขณะนี้ ข้อมูลดังกล่าวจึงต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เทียบตรง ซึ่งจำเป็นต้องให้รายละเอียดให้มากที่สุดและชัดเจนที่สุด เพื่อประชาชนจะได้นำไปประกอบการพิจารณาว่าตนเองได้เข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ เพราะหากเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน การนำข้อมูลไปใช้ย่อมไม่เกิดประโยชน์ประการใด และอาจส่งผลกระทบต่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ได้

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า สาเหตุที่ทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขยายวงกว้างไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ มาจากการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และการเคลื่อนย้ายคนในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ นำเชื้อไปแพร่กระจายในพื้นที่อื่นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเห็นว่าในช่วงนี้ทุกคนควรให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการงด หรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกันสนับสนุนให้ใช้มาตรการดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืนมาตรการ และเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วย

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มความเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพิ่มเติม ในประเด็นการป้องกันการลักลอบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน การจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ตามข้อสั่งการของ ศบค.มท.

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๖ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th,
www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th,
www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net,
www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv,
www.tnnthailand.com, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me